

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิ์นำเสนอ (ครั้งที่ 1)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

The 12th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2023

“พลิกความท้าทาย ปรับตัว สู่วิจัย เพื่อความยั่งยืน”

“Embrace Sustainability – From Challenge to Change”

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สาขา	หน้าที่
1. สาขาวิชาการตลาด	1
2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว	3
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	3
4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3
5. สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน	4
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	5

หมายเหตุ มีผลงานอื่น ๆ ที่งานประชุมวิชาการฯ กำลังพิจารณาอยู่ และจะประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิ์นำเสนอเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผลงานที่มีสิทธิ์นำเสนอ ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

สาขาการตลาด

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R201	ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของประชากรในประเทศไทย	นางสาวไอรดา วางกลอน	สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	Online
2	R205	การยกระดับบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อการแข่งขันระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟผายอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	นางสาววินยาภรณ์ พรหมณโชติ	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	Online
3	R212	กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด Online Fan Meeting ในสถานการณ์ Covid-19 ของค่าย GMMTV : กรณีศึกษา งาน Global Live Fan Meeting	นางสาวเบญจรัตน์ หอมรูป	คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Online
4	R215	วิถีอิสลามกับการเข้ารับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่	นางสาวฟารอนา ชูแก้ว	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
5	R216	ความต้องการและทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่ที่ยังไม่เป็นสมาชิกบัตร Women's Health Club ที่มีผลต่อความตั้งใจสมัครบัตร	นางสาวสายรุ้ง เมืองทรัพย์	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
6	R218	ความคาดหวังต่อคุณภาพระบบและความต้องการด้านคุณสมบัติ (Features) ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันบริการทางการแพทย์	นายธนภัทร วุฒิสันติกุล	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
7	R220	คุณภาพบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ	นายณภัทร นาวิกมูล	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
8	R221	เส้นทางเดินของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่	นายคณศนันต์ บุญรอง	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
9	R223	อิทธิพลของคุณภาพบริการโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครใหญ่ต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ของผู้ใช้บริการอายุ 60 ปีขึ้นไป	นางสาวญานิศา ตันตานนท์	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
10	R231	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อในเขต อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	นายสามิร กางเจ	คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดการ	Online

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
				มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
11	R234	การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการ ยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อ	นายพลอธิป รัตนกุล	คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-Site
12	R236	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop	นางสาวธนัชพร ดวงแก้ว	คณะพาณิชยศาสตร์และการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	Online
13	R241	แนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย เพื่อส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ตชด.426 จังหวัดกระบี่	นางสาวอวีเสาะ แซ่มา	โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง	On-Site

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R228	ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาติต๋องต๋อง จังหวัดต๋องต๋อง	นายเรนทร์ แก้วใหญ่	โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดต๋องต๋อง	On-site
2	R230	การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย	นางสาวสุธีรา รุอสุวรรณ	คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	On-site
3	R235	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย	นางสาวธัญญา ม่วงอ่อน	สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	Online
4	R237	รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เมืองมรดกโลก)	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ ศาสนพิทักษ์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	On-site
5	R257	การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561	นายเสฏฐวุฒิ ธรรมชาติ	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ	On-site

สาขาบริหารธุรกิจ

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R227	ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของแรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ในจังหวัดสงขลา	นางสาววารุณี หนูชู	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	On-site
2	R256	ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันของประเทศไทย	นายปิยะพัฒน์ ปานเพชร	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ	On-site

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R214	เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลแบบการสร้างกฎความสัมพันธ์ในการจัดการร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประปา	นายณิชากร บาลศรี	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	On-site
2	R245	การจำแนกเห็นดพืษกับเห็นดรับประทานได้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร	นายสายัณห์ เทพแดง	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	On-site

สาขาการบัญชี/การเงิน

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R202	ผลกระทบและการปรับตัวในภาวะแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อพนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	นางสาวนิฟาติน มามะ	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	Online
2	R211	การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือของกลุ่มแม่บ้านบ้านเกาะสวาด หมู่ที่ 5 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	นางสาววนิดา ชาญแท้	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	Online
3	R222	การจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการย่อยในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	นางสาวนารียานี ยูนุ	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	Online
4	R225	การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ลูกหยีแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านนากอ ตำบลจอบะเขาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	นางสาวรุสมิณี ดือรานิง	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	Online
5	R226	การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินและคุณภาพผลกำไรก่อนและหลังการควบรวมกิจการ	นางสาวนันทิกานต์ จูทอง	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
6	R239	การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้จ่ายบัตรเครดิตของนักศึกษาาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย	นางสาวสุภัศรา ชูทิพย์	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
7	R243	พฤติกรรมการใช้สินเชื่อ Shopee Pay Later ในประเทศไทย	นายอัครวาริส มะหะหมัด	สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	Online
8	R246	ผลกระทบของปัจจัยผู้ให้บริการที่มีต่อคุณภาพของการใช้โปรแกรมบัญชีบนระบบคลาวด์	นายอัครเดช ฉวีรักษ์	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	Online
9	R251	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน ของคนวัยทำงานในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นางสาวศุภาพิชญ์ อรัญตร	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
10	R252	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของคน Gen Y ในจังหวัดสงขลา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19	นางสาวสุพัตรา บุญรัตน์	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online
11	R258	การตัดสินใจลงทุนของประชาชนในเขตอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ในยุคโควิด-19	นายศรัณย์ กาฬสินธุ์	คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่	Online

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ	รหัส	ชื่อผลงาน	ผู้นำเสนอ	สถาบัน	หมายเหตุ
1	R203	การคุ้มครองลูกจ้างจากความรับผิดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์	คณะนิติศาสตร์/ สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	Online
2	R204	การศึกษาหามาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดงานประจำปีของหน่วยงานรัฐ	นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง	On-site
3	R210	การเสริมสร้างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะของบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	นายทวิศักดิ์ ไกรเทพ	คณะพาณิชยศาสตร์และ การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-site
4	R213	ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร	คณะพาณิชยศาสตร์และ การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-site
5	R229	การสร้างสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด -19: กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดตรัง	นางสาวสมฤทัย ทะเลเล็ก	คณะพาณิชยศาสตร์และ การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-site
6	R233	การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรกับความต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง	นายสุรียนต์ บุญเลิศวรกุล	งานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-site
7	R240	การประเมินผลโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ใน รพ.สต. และชุมชน ระยะที่ 2 พื้นที่จังหวัดตรัง	ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปรีสุทธิกุล	คณะพาณิชยศาสตร์และ การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	On-site
8	R249	ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	นายอดิเทพ เลี้ยงม่วงพันธุ์	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	Online
9	R261	การนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์	นายกรตศรินทร์ มูลดี	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	Online